

Kỉ niệm 42 năm Nhà giáo Việt Nam trường THCS Giang Biên tổ chức hội thi Nhà giáo Giang Biên tâm huyết – sáng tạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rằng "**Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.**" vì đây là nghề tạo dựng tương lai của đất nước. Hướng tới kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam, tập thể sư phạm hội đồng trường THCS Giang Biên, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường, BGH, tập thể các thầy cô đã tham gia Hội thi *Nhà giáo Giang Biên tâm huyết – sáng tạo*.

Hội thi *Nhà giáo Giang Biên tâm huyết - sáng tạo* là một sự kiện nhằm tôn vinh những nhà giáo có lòng nhiệt huyết, sáng tạo trong công tác giảng dạy và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là dịp để các thầy cô giáo thể hiện tài năng, sự sáng tạo trong công việc, thể hiện lòng yêu nghề, tâm huyết và khả năng truyền cảm hứng cho học sinh.

Đến với Hội thi tập thể thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường được chia thành 5 đội, mỗi đội gồm 1 đội trưởng và 4 đến 5 thành viên. Cuộc thi gồm ba phần: Phần một các thầy cô tham gia thi lý thuyết, cá nhân thầy cô làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức về các quy chế chuyên môn, điểm của đội chơi là điểm trung bình của các thành viên trong đội. Phần hai các đội có thể phát huy tài năng, sự sáng tạo của bản thân qua lời ca, tiếng hát, những lời tâm tình thể hiện tình yêu nghề, yêu mái trường THCS Giang Biên, yêu quê hương Giang Biên thân thuộc. Cuối cùng là phần thi thứ ba - xử lý tình huống. Các đội thi sẽ bốc thăm một câu hỏi tình huống mà BTC đưa ra và có thời gian chuẩn bị trong vòng 5 phút và đại diện của đội lên trình bày.

Hội thi được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường. Tất cả các thầy cô đều xuất sắc vượt qua vòng thi đầu tiên với các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các quy chế chuyên môn. Sang vòng thi thứ hai, các thầy cô đã mang đến những lời ca, khúc hát, những bài thơ và những lời tâm tình đầy ý nghĩa thể hiện nghề giáo là sứ mệnh, niềm đam mê và tình yêu đối với thế hệ tương lai, khẳng định lòng kiên nhẫn, tận tâm và luôn sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp trồng người.

Đặc biệt, trong phần thi xử lý tình huống, các đội chơi đã xử lý rất thành công vì khéo léo trong giao tiếp kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý học sinh và các phương pháp giáo dục. Xử lý tình huống sư phạm là một kỹ năng quan trọng trong nghề giáo, giúp giáo viên duy trì môi trường lớp học tích cực, hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách

hợp lý, nhân văn. Những tình huống sư phạm thường gặp không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để giáo viên thể hiện sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng quản lý lớp học một cách hiệu quả.

Qua cả ba phần thi, các đội chơi đã vô cùng xuất sắc hoàn thành cuộc thi. Kết quả có 3 đội chơi giành giải Nhì là đội Cầu Vồng, đội Kiến tạo tương lai và đội Màu sắc. Một đội chơi giành giải Nhất là đội Trái tim Giang Biên. Đặc biệt, đội Ước mơ xanh đã đạt giải Xuất sắc của cuộc thi. Đội Ước mơ xanh đã vinh dự được nhận giấy khen cá nhân và phần thưởng trong Lễ kỉ niệm 42 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là một thành tích đáng tự hào, là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của các thầy cô trường THCS Giang Biên. Mong rằng các thầy cô luôn tự tin, nhiệt huyết tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo để chinh phục những chặng đường mới.

Hội thi *Nhà giáo Giang Biên tâm huyết - sáng tạo* không chỉ là một sân chơi để các thầy cô thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội để họ nâng cao chất lượng giảng dạy, học hỏi và sáng tạo không ngừng. Thông qua những cuộc thi này, tinh thần đổi mới giáo dục và sự cống hiến của các thầy cô sẽ được tôn vinh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của mái trường THCS Giang Biên.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thi *Nhà giáo Giang Biên tâm huyết – sáng tạo*.



Cô Trần Thị Thanh Hà – BTCB, Hiệu trưởng nhà trường khai mạc cuộc thi.



Hội đồng Ban giám khảo của Hội thi.



BGK tặng hoa chúc mừng 5 đội chơi



Cô Trần Thị Thanh Hà – BTCB, Hiệu trưởng khen tặng 3 cô giáo đạt kết quả cao nhất trong vòng thi lý thuyết đầu tiên



Phần thi thứ 2 của các đội



Các em học sinh khiêu vũ góp vui cho Hội thi







Những lời ca tiếng hát chan chứa tình yêu, tâm huyết với nghề giáo.





Các đội thi tham gia phần 3 xử lý tình huống





BGK bày tỏ cảm xúc sau khi kết thúc hội thi.



Đội Ước mơ xanh vinh dự được nhận giấy khen và phần thưởng trong Lễ kỉ niệm 42 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11